

Số: 03/NQ-HĐND

Bình Hòa, ngày 23 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ban hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở  
trên địa bàn phường Bình Hòa**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BÌNH HÒA  
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 9**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Điều 86 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;*

*Căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư;*

*Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;*

*Căn cứ Kế hoạch số 3815/KH-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Thuận An;*

*Xét Tờ trình số 1546 /TTr-UBND ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân phường dự thảo Nghị quyết về ban hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Bình Hòa; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Ban hành các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Bình Hòa với những nội dung cụ thể như sau:**

1. Công tác tổ chức, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; lựa chọn các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa



phương để thông tin, tuyên truyền; lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, các buổi họp dân hoặc giao ban định kỳ... nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và người dân về việc thực hiện dân chủ và bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phát huy tốt vai trò của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở đến với người dân.

Kịp thời ban hành các văn bản triển khai để chỉ đạo, hướng dẫn nội dung quy định tại Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ.

## 2. Về nâng cao trách nhiệm của cơ quan, nhất là người đứng đầu

Nâng cao trách nhiệm của đơn vị; vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường và khu phố trong việc thực hiện dân chủ và bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trực tiếp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm kiến nghị, phản ánh chính đáng trong phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Chống quan liêu và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của Nhân dân; phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Kịp thời xử lý việc lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước; đảm bảo cho Nhân dân được tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, giám sát cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Chú trọng công tác giáo dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

## 3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững về chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin nhanh nhạy, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước trong thực hiện dân chủ cơ sở.

Cán bộ, công chức chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất cần thiết để thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới phương pháp quản lý và thường xuyên kiểm tra, giám sát công vụ đối với cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

4. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật, trang bị phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số, kinh tế số

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Vận dụng, phát huy ưu thế của mạng xã hội trong việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bố trí cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công nghệ thông tin ở phường; đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao khả năng khai thác, sử dụng công nghệ thông tin về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; lựa chọn, bố trí những người có phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, có uy tín trong đơn vị làm công tác thanh tra nhân dân. Các thành viên tham gia Ban Thanh tra nhân dân phải ý thức đầy đủ về vị trí, vai trò và phải nắm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mình được pháp luật quy định; có nghiệp vụ hoạt động và được tập huấn cơ bản để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xây dựng Kế hoạch hoạt động trong năm, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức thực hiện; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật và kế hoạch đề ra; phát huy vai trò, trách nhiệm đại diện cho cán bộ, công chức và Nhân dân trong thực hiện kiểm tra, giám sát tại cơ sở; tiếp nhận, giải quyết kịp thời hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức và Nhân dân.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người dân của cán bộ, công chức nhất là công chức làm việc tại Bộ phận một cửa, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chú trọng phát huy dân chủ trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong tiếp công dân, đối thoại để giải quyết khiếu nại, tố cáo

của người dân phải lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân và tổ chức lấy ý kiến của các ngành có liên quan để giải quyết; đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý và minh bạch để người dân đồng tình nhằm góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

### 7. Về khen thưởng, kỷ luật

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình, có nhiều thành tích trong việc phát huy và tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Đưa tiêu chí thực hiện dân chủ ở cơ sở là một trong những căn cứ để nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức.

Tích cực làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các phong trào thi đua và tuyên truyền gương điển hình trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Cán bộ, công chức nếu có hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở thì bị xử lý kỷ luật theo quy định.

### Điều 2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí bảo đảm để triển khai thực hiện Nghị quyết được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp quản lý ngân sách hiện hành trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

### Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân phường, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị UB.MTTQVN phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường phối hợp giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2024./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thành phố;
- Đảng ủy phường;
- UBND phường;
- UBMTTQ phường;
- Các Ban HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT.

